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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง) 

วันจันทร์ท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา 

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั ้งที ่หนึ ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                                         จ านวน  ๔  เรื่อง 
๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑.๒ รับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้แทนคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จาก นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม 
เป็น ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๑ ประกอบ
ข้อ ๑๐๓  

และเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม      จ านวน ๒ เรื่อง 
(๑) สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติก าหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ ๒ วัน คือ ทุกวันพุธ 

และวันพฤหัสบดี และมีมติก าหนดเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 0๙.00 นาฬิกา 
เป็นต้นไป และก าหนดให้วันที่ ๑๒ ธันวาคม เป็นวันเริ่มสมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง 

(๒) นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันจึงมีสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๔๙ ท่าน ดังนั้น ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ ตั้งแต่ ๑๒๕ ท่าน ขึ้นไป จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

     ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



๒ 
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(๒)  รับรองรายงานการประชุม จ านวน  ๑๔  ครั้ง 
รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จ านวน ๑๔ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ 

          ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ท้ัง ๑๔ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข  

(๓)  กระทูถ้าม  (ไม่มี)  

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน     ๑    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) โฆษกกรรมาธิการ (พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ) และ
ประธานที่ปรึกษากรรมาธิการ (นางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มีเนื้อหาในภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
มละบริผีตองเหลือง) ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว 



๓ 
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ของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ (ผีตองเหลือง) ในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขและบริบทแวดล้อม 
และแม้ว่าปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์มละบริได้หยุดวิถีชีวิตที่เร่ร่อนหาของป่า ล่าสัตว์ มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
อย่างถาวร ได้เริ่มเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค และมีรายได้จากการรับจ้างท างานในไร่ชาวม้ง 
บางส่วนมีรายได้มาจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และจากการท่องเที่ยว  รวมถึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐเหมือนคนไทยทั่วไป ทั้งด้านที่อยู่อาศัย 
การศึกษา การรักษาพยาบาล และการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านอื่น ๆ แต่ยังคงพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์
มละบริยังประสบกับปัญหาในหลายด้าน ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมของปัญหาและข้อเสนอแนะได้ ๖ ประการ 
กล่าวคือ (๑) ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน ควรรีบเร่งด าเนินการพิจารณาพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดิน 
ท ากินเป็นหลักแหล่งอย่างถูกต้อง ควรค านึงถึงสิทธิในการเลือกปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายใต้บริบท 
การเปลี่ยนแปลงด้วยความสมัครใจ เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้ง ควรส ารวจ ศึกษา และจัดท าแผนที่ชุมชน  
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ (๒) ปัญหาด้านอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์  
ควรสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติ และความเชื่อ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนพ้ืนราบ  
กับกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ควรส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งเสรมิ
คุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหา ควรศึกษาและส ารวจสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนการสร้างโอกาสและพ้ืนที่ของการมีส่วนร่วม
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน 
ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ควรระบุให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการด าเนินงาน เพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (๓) ปัญหาด้านสิทธิการเป็นพลเมือง ควรเก็บ
รวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยอาศัยการประสาน
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนของสังคม (๔) ปัญหาด้านการรักษาพยาบาลและการคุมก าเนิด หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรท าความเข้าใจเรื่อง การวางแผนครอบครัวร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของแม่และการตั้งครรภ์ตลอดจนการเลี้ยงดูบุตรเพ่ือให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมได้ (๕) ปัญหาด้านการศึกษา ควรท าการส่งเสริมด้านการศึกษาที่จะถูกน าไป
ก าหนดใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์โดยสะท้อนให้เห็นวิธีคิดและการปฏิบัติด้านการศึกษาให้มีความหลากหลาย 
จ าเป็นต้องมีการออกแบบการจัดเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นในลักษณะของการเรียนตามอัธยาศัยมากขึ้น  
โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านการจัดการศึกษา ควรปรับบทบาทสร้า งกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดเป้าหมายและออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
มากกว่าการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว และ (๖) ปัญหาการส่งเสริม 
ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาด้านอาชีพ ควรต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจบริบทวิถีชีวติวฒันธรรมของกลุม่ชาตพัินธุ์
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ และรายได้ของกลุ่มชาติพันธุ์  



๔ 
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ด าเนินไปบนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิทางวัฒนธรรมและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด 
ออกแบบ แนวทางในการด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวบอนใหญ่ จ.พังงา ที่อดีตเป็นชาวเลเร่รอน
และปัจจุบันได้รับการพัฒนาไปบางส่วนภายหลังเกิดเหตุสึนามิ พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) ควรมีการส่งเสริม 
ด้านการศึกษาภายใต้บริบทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้  พ.ศ. 2566 และสนับสนุน 
ด้านการสาธารณสุขเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสม (๓) ควรพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
โดยมองโลกทัศน์จากระดับสากล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นหลัก อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่รัฐควรพึงเคารพ (Respect) ปกป้อง (Protect) ท าให้สิทธินั้นเกิดขึ้นได้จริง (Fulfill) และคุ้มครองสิทธินั้น
ในด้านต่าง ๆ  ด้านความมั่นคงในมิติด้านชีวิต ทรัพย์สิน อาหาร สุขภาพ การศึกษา พลังงาน เศรษฐกิจ ฯลฯ  
ด้านการพัฒนาเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเพียงพอ  นอกจากนี้ ควรสนับสนุน 
ให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในทุกมิติ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพโดยใช้แนวคิดการพัฒนา
ผืนป่าชุมชน โดยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภายใต้ผืนป่าและภูเขา  (๔) ควรให้เจ้าหน้าที่รัฐ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างจริงจังและชัดเจน โดยพิจารณาระบุไว้ 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเสื้อผ้า 
อาหาร และหลักประกันด้านที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และการพัฒนาอาชีพ (๕) ควรระบุให้ชัดเจนว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหน่วยงานใดและควรมีการด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กลุ่มชาติพันธุ์ตามมาตรา ๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (๖) ควรให้ความส าคัญในการดูแลเรื่องแรงงานเพ่ือไม่ให้ 
กลุ่มชาติพันธุ์ถูกใช้เป็นแรงงานทาสและถูกเอาเปรียบจากการใช้แรงงาน และ (๗) ควรพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม อย่างน้อยด้านปัจจัย ๔ ต้องไม่บกพร่อง อีกทั้งมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีหน่วยงานหลักในการด าเนินการและประสานความร่วมมือ 
เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการดูแลใน “สารทุกข์สุกดิบ” หรือความเป็นอยู่ที่เหมาะสม อีกทั้งมีการสร้างภาคี
เครือข่ายและศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยให้ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาร่วมกับสภาองค์กรชุมชนหรือขบวน
องค์กรชุมชนด้วย 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง  
สรุปได้ว่ า (๑)  การศึกษาเ พ่ือพัฒนาคุณภาพชี วิตกลุ่มชาติ พันธุ์มอแกนอยู่ ระหว่างด า เนินการ 
โดยคณะกรรมาธิการได้ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์มอแกนใน ๓ พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่หมู่เกาะสุรินทร์ พ้ืนที่เกาะพยาม 
และพื้นที่เกาะเหลา (๒) เห็นชอบในข้อเสนอเพ่ือให้มีการส่งเสริมการศึกษาภายใต้บริบทตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และสนับสนุนด้านการสาธารณสุขเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสม 
(๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยมองโลกทัศน์จากระดับสากลในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น 
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มีนัยที่กว้างทั้งสิทธิในการด ารงอยู่หรือมีชีวิตรอด สิทธิที่จะอยู่ได้อย่างปลอดภัย สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 
และสิทธิในการมีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาในมิติที่หลากหลายแล้ว (๔) เห็นชอบ
ในข้อเสนอที่ให้มีการบูรณาการความร่วมมือโดยเห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละพ้ืนที่ และ (๕) เห็นชอบให้แยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละส่วน
พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมมีติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกลา่วไปยงัคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

  ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการ
คนพิการ (นายมณเฑียร บุญตัน) พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ (นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล นางอาทิชา นราวรวัชร 
และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการด าเนินการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๔ การส่งเสริม
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยได้ พิจารณาศึกษาและมีข้อเสนอแนะต่อประเด็นต่าง ๆ  
ดังนี้ ๑) เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินการวินิจฉัยและการรับรองความพิการ โดยพิจารณา 
ตามนิยามค าว่า “คนพิการ” ในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน ได้แก่ การประเมินโดยการวินิจฉัยทางการแพทย์ ข้อจ ากัด 
และสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมโดยตนเอง และข้อจ ากัด
และสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมโดยชุมชนหรือประชาคม
รอบด้าน  ทั้งนี้ หากแพทย์ไม่ออกใบรับรองความพิการให้ ให้คนพิการสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอเข้าสู่ระบบ
การขึ้นทะเบียนคนพิการด้วยการประเมินโดยตนเองและการประเมินโดยชุมชนหรือประชาคม โดยระบบ
คณะกรรมการและทีมสหวิชาชีพเพ่ือท าหน้าที่ในการประเมินเชิงสังคม ควรปรับลดเพดานระดับความบกพร่อง 
หรือระดับข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือระดับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม  
ควรปรับเพ่ิมประเภทความพิการโดยแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประเภทความพิการให้สอดคล้อง
และรองรับความหลากหลายของความพิการประเภทต่าง ๆ อาทิ ความพิการซ้อน เพ่ิมรายละเอียด  

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ 
เ พ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
พิจารณาเสร็จแล้ว 
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ความพิการเชิงประจักษ์ให้กว้างขวางและครอบคลุมสภาพความพิการมากขึ้น ควรพิจารณาถึงความพิการ
ทางจิตสังคม เพ่ือให้คนพิการทางจิตสังคมสามารถเข้าถึงบริการ สิทธิและสวัสดิการที่จ าเป็นโดยไม่ ต้องรอ 
ให้รุนแรงและเรื้อรังจนยากจะฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามความพิการทางจิตสังคม  
ขององค์การอนามัยโลก และควรฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะการตรวจประเมินความพิการเพ่ือออกเอกสาร
รับรองความพิการให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ ยวกับคนพิการ  
รวมไปถึงอบรมการประเมินข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม 
เพื่อการประเมินได้อย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ไปยังประชาชนให้เข้าใจและเข้าถึง
ได้โดยสะดวก     

๒) การเพ่ิมเติมการออกบัตรประจ าตัวคนพิการแบบชั่วคราว และก าหนดกลไก 
การประเมินข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ส าหรับผู้ที่มีแนวโน้มพิการหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา เพ่ือให้สิทธิส าหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรักษาซึ่งใช้เวลา
ยาวนาน ควรปรับปรุงบัตรประจ าตัวคนพิการดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ให้สามารถเข้าถึง
สิทธิ สวัสดิการและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรทุกมิติ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การให้บริการคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ และการพัฒนาบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) หรือแอปพลิเคชัน 
D.DOPA (Thai ID) ให้สามารถเชื่อมโยงและครอบคลุมข้อมูลในบัตรประจ าตัวคนพิการด้วย  

๓) การพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ เห็นควรให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณทั้งด้านบุคลากร
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
คนพิการ ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมู ลอื่นแบบ Real-time 
และคนพิการเข้าถึงได้โดยสะดวก พัฒนาฐานข้อมูลคนพิการให้เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อกับฐานข้อมูลอื่น 
อาทิ ทะเบียนราษฎร์ ระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบประกันสังคม ควรพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐาน 
(Standard Data Set) ของฐานข้อมูลคนพิการให้ครอบคลุมทุกมิติทุกฐานข้อมูล  ทั้งนี้ ควรพัฒนาฐานข้อมูล
คนพิการและบัตรประจ าตัวคนพิการดิจิทัลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเข้าถึงได้ โดยสะดวก 
(Accessibility Standards) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป  



๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
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(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา จ านวน     ๑    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ของที่ประชุมวุฒิสภา เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม
วุฒิสภา 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการพลังงาน ซึ่งประธานวฒุสิภา
มอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (พลเรือเอก 
ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร)  ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ส านักงาน กกพ. เสนอรายงาน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อวุฒิสภาล่าช้า ซึ่งเป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติทุก ๆ ปี ท าให้ไม่สามารถ
น ารายงานนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร จึงควรปรับปรุงแก้ไขโดยต้องจัดท ารายงานประจ าปีให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของปีถัดไป และควรเร่งรัดผลักดันการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน 
และอนาคต ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ควรเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับแผนปฏิบัติการก ากับ
กิจการพลังงาน และประเมินผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การรายงานสถานการณ์การผลิตจ าหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาต ควรมีการก ากับเป้าหมายตามแผนพัฒนาไฟฟ้าและแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติไว้  
เป็นการเปรียบเทียบทั้งเป้าหมายรายปีและเป้าหมายสุดท้ายพร้อมบทวิเคราะห์ อีกทั้งคณะกรรมาธิการ 
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการด าเนินงานการประกอบกิจการพลังงานภายใต้ ๙ วัตถุประสงค์ ได้แก่  
การปรับปรุงการอนุมัติอนุญาตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ยังมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
การให้ กกพ. มีอ านาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้า โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก่อน จึงควรให้ กกพ. เร่งรัดด าเนินการพิจารณาและประสานหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องยกเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว กกพ. ควรร่วมกับผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลการจ าหน่าย
ไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า โครงร่างภาระไฟฟ้า และผลกระทบกับระบบไฟฟ้า เพ่ือพิจารณาก าหนด
ราคา รูปแบบการบริหารจัดการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่สอดคล้องกับสภาพความเปน็จรงิ 

- รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐) 
(เป็นเรื่องทีเ่ลื่อนมาจากการประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันองัคารที่ ๒๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
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กกพ. ควรมีการติดตาม เร่งรัด เพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายด าเนินการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าให้เสร็จสิ้น ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ จัดท า
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้ผู้สนใจสามารถน าไปใช้ในการศึกษา 
ขยายผลจนสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ ควรศึกษาวิจัยหรือให้ทุนการวิจัยผ่านกองทุ นพัฒนาไฟฟ้า  
เพ่ือต่อยอดพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ นอกจากนี้ การเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อผิดพลาด
จากการบันทึกรายการ หรือข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการจ่ายรายได้จากการรับบริจาค ควรมีการ
ตรวจสอบสาเหตุ ข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหาไว้ในรายงานประจ าปีในปีถัดไปด้วย 

  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  ปัจจุบันทุกประเทศ 
ให้ความส าคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน อันเกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ท าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ใช้พลังงานมากขึ้น
ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมสูงขึ้นจนเกิดเป็นภาวะเรือนกระจก ในฐานะที่ กกพ. ก ากับดูแลเรื่อง 
การใช้พลังงาน แต่ไม่มีรายงานการด าเนินการเรื่องนี้ที่ชัดเจนไว้ ในรายงาน จึงขอทราบการด าเนินการ 
ของ กกพ. ในเรื่องนี้  

   จากนั้น เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์) 
ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ส านักงาน กกพ. ได้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาจากการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาไปด าเนินการหลายประการ เช่น ได้ด าเนินการลดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าชั่วคราว
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ได้ปรับปรุงการเสนอรายงานประจ าปีโดยน ารายงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ทันทีเมื่อจัดท าแล้วเสร็จ
ท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  การก ากับดูแลการรับซื้อไฟฟ้านั้น ส านักงาน กกพ. 
จะต้องด าเนินการตามแผนพลังงานไฟฟ้า (PDP) การด าเนินการเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมีการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าไปมาก โดยพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนั้น ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการได้จะต้องอยู่ในแผนพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งการรับซื้อไฟฟ้า
ภาคเอกชนต้องด าเนินการตามนโยบายพลังงาน ส านักงาน กกพ. สามารถด าเนินการสนับสนุนได้เฉพาะ
กรณีท าเองใช้เอง ซึ่งต้องประสานกับการไฟฟ้าฯ  ส าหรับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗ (๕) 
ไม่ได้น ามารายงานไว้ในเล่มรายงาน เนื่องจากมีข้อมูลจ านวนมากจึงได้น าไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ เกี่ยวกับ
งบการเงินที่พบข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการ ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการแก้ไขการบันทึกบัญชี 
ท่ีผิดพลาดดังกล่าวแล้ว และขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป  

                    ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
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(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน     ๑     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) 

ของที่ประชุมวุฒิสภา ได้มีผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว  
โดยผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (พลเอก ชูชาต ิ บวัขาว) เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชมุ   

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
และคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษา
รายงาน และคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเห็นชอบให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
โดยคณะกรรมาธิการทั้งสองคณะได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม ดังนี้ 

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
รองประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ คนที่สาม (นายวิทยา  ผิวผ่อง)  

แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานะ
ทางการเงินและรายงานการเงิน ของ สทป. ดังนี้ 

๑. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการและสถานะทางการเงิน  
  ๑.๑ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง สทป. ควรร่วมมือ และให้การสนับสนุนกับเหล่าทัพในด้านนวัตกรรมการผลิต
ยุทโธปกรณ์ที่เหล่าทัพมีความต้องการ โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะต้อง 
ตรงกับความต้องการของเหล่าทัพ เพ่ือให้การจัดซื้ออาวุธหรือยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพมีการพิจารณาจาก 
สิ่งที่ผลิตภายในประเทศเป็นล าดับแรก ลดการจัดชื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ นอกจากนั้น สถาบัน 
จะต้องบูรณาการกับเหล่าทัพเพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการสูงสุดด้วย 
เช่น โรงงานผลิต โรงงานซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพ เป็นต้น 

 ๑.๒ สถาบันควรก าหนดโครงการและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
และแผนการจัดหายุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพ โดยเฉพาะการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ผู้ประกอบการในประเทศ 
มีขีดความสามารถในการผลิตอย่างแท้จริง เนื่องจากเหล่าทัพถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักส าหรับการผลิตที่ผ่านมา 
สทป. มีการวิจัยและพัฒนาโครงการที่หลากหลายและมีจ านวนหลายโครงการ จึงต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
แต่งานวิจัยส่วนหนึ่งไม่ได้ถูกน าไปใช้หรือไม่ตรงกับความต้องการของเหล่าทัพ 

 - รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒)  

 



๑๐ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

๑.๓ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา สทป. มีรายได้จากเงินงบประมาณ
ลดลง สถาบันควรก าหนดแผนการด าเนินงานเพ่ือเพิ่มรายได้จากค่าบริการและรายได้ด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะ 
การต่อยอดอุตสาหกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้ยุทโธปกรณ์
ที่ไม่มีระดับชั้นความลับออกสู่สายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ตรงกับความต้องการของเหล่าทัพ หน่วยงาน
ด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ 

๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการเงินของ สทป. 
๒.๑ รายงานประจ าปีของ สทป. ไม่ได้ระบุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่สถาบัน

ต้องการให้เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประเทศทั้งในด้านความมั่นคงและด้านอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้น การจัดท า
รายงานประจ าปีในปีต่อไปสถาบันควรระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่สถาบันต้องการให้เกิดขึ้น 
ในแต่ละปีให้ชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของสถาบันที่มีมาโดยล าดับ 
รวมทั้งความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้วย 

๒.๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ได้น าเสนอผลงานที่ส าคัญ จ านวน ๒๒ โครงการ ในลักษณะ
ภาพรวม ไม่มีการจัดกลุ่มของโครงการเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและง่ายต่อการท าความเข้าใจ จึงควร
ก าหนดโครงการตามกรอบแนวทางผลิตยุทโธปกรณ์ที่ เหล่าทัพมีความต้องการและจัดหาจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการด้วย 

๒.๓ เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้มีหมายเหตุเกี่ยวกับรายงานการเงินว่ามีข้อความไม่ครบถ้วน 
ดังนั้น ในการจัดท ารายงานปีต่อไป ควรมีความละเอียดรอบคอบ ตรวจทานให้เรียบร้อย เพราะรายงานประจ าปี 
ของหน่วยงานเป็นเอกสารที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ 
ผู้แทนคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ (ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์) 

แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากการศึกษาพบว่า ในปี ๒๕๖๔ มีความคืบหน้า 
ของโครงการบางโครงการ และเริ่มมีการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้แก่บางหน่วยงาน แต่สถานะทางการเงินของ สทป. 
มีจ านวนสินทรัพย์ท่ีลดลง หนี้สินเพ่ิมขึ้น รายได้ลดลง และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ท าให้องค์กรมีความเสี่ยง 
ทางการเงินอย่างมาก รวมทั้งงานวิจัยของหน่วยงานอาจยังไม่ตรงกับความต้องการของเหล่าทัพเท่าที่ควร  
ดังนั้น คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ คือ ๑) ควรเพ่ิมรายงานผลสัมฤทธิ์ (Outcomes) ๒) ควรคิดหาทาง
เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย ๓) ควรจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความต้องการ ๔) ควรมองให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ า  
กลางน้ า ปลายน้ า ๕) ควรพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของ สทป. ๖) ควรสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา 
ให้กับประชาชนคนไทย ๗) ควรเพ่ิมความร่วมมือและการลงทุน และ ๘) ควรมีการวางแผนทางการเงินเพ่ือลด
ความเสี่ยงขององค์กร 

จากนั้น ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (พลเอก ชูชาติ  บัวขาว) ได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า ในประเด็นเรื่องสินทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ เนื่องจากแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการ 
และการบริหารสัญญามีสัญญาต่อเนื่องที่ท าการเบิกจ่ายเงินงวดในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน มีจ านวน ๑,๑๕๐ ล้านบาท 



๑๑ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

จึงท าให้สามารถน าฝากเงินเป็นประเภทเงินฝากประจ า ๓ เดือน เพื่อเตรียมสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงิน  
โดยได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยเงินฝากประเภทประจ า ๓ เดือนจะจัดเป็นรายการ
เทียบเท่าเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีส่งผลให้บัญชีเงินลงทุนระยะสั้นในรายงานงบการเงินในปี ๒๕๖๔ ลดลง 
รวมทั้งจากสถานการณ์โควิดท าให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายได้จากดอกเบี้ยลดลงด้วย ปัจจุบัน สทป. 
มีการติดตามเทรนด์เทคโนโลยีป้องกันประเทศอยู่ตลอดเวลา และมีการบูรณาการความต้องการกับกองทัพ 
อย่างใกล้ชิด อยู่ระหว่างการเสนอแผนให้เหล่าทัพพิจารณา โดยยึดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพ 
ของประเทศด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหมตามห้วงเวลา
เป็นแนวทาง และมีการปรับเปลี่ยนการก าหนดกลยุทธ์ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยมีการก าหนดกรอบเวลาว่า ในแต่ละปี
จะด าเนินโครงการใดและควรจะมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร มีการท าแผนเป้าหมายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้านความมั่นคงและด้านการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการจัดหาพ้ืนที่รองรับศูนย์ฝึกนักบินอากาศยานไร้คนขับบนพื้นที่ EEC 
รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและผลิตบุคลากรเข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะชา่งซอ่ม 
ส่วนประเด็นด้านการเผยแพร่วารสารความรู้ของสถาบัน ขณะนี้อาจยังไม่สามารถเทียบเท่าสากลได้ แต่สถาบัน 
ก็พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ได้ด าเนินการ ตลอดจนพยายามหาแนวทางในการลด
ความเสี่ยงทางการเงิน โดยในปีถัดไปจะพยายามหารายได้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
สทป.จะขอน าไปปรับปรุงในการน าเสนอรายงานในครั้งต่อไป 

                   ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ จ านวน     ๒     เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้มีมตติั้ง พลเอก พหล  สง่าเนตร เป็นกรรมาธกิารในคณะกรรมาธิการการแรงงาน

แทนต าแหน่งทีว่่าง ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 

 

๗.๑ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 



๑๒ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 
ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 

ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสมบัติ ธรธรรม) ออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง  

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา 
 

 
ส านักการประชุม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 

๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสมบัติ ธรธรรม) ออกไป
อีก ๓๐ วัน 
 


